

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 443\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 27/ 09/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Lá thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng*

**N**gày thứ bảy 26/9 họ đạo chúng ta vui mừng đón tiếp Đức Tổng Giuse đến ban bí tích Thêm sức cho khoảng 80 em của cả họ đạo Chợ Đũi và Antôn (cầu ông Lãnh) đồng thời trong tuần này, vào ngày 1/10, các em thiếu nhi cùng nhau mừng tết Trung thu, vì thế chúng ta cùng nhau hướng về trẻ em.

Có thể nói trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo hội. Trẻ em là niềm hy vọng của xã hội và Giáo hội. Chính vì thế các gia đình và xã hội đầu tư rất nhiều cho trẻ em vì mọi người đều tin rằng việc đầu tư ấy đem lại lợi ích cho gia đình, xã hội và Giáo hội. Thế nhưng dù sao không phải mọi đầu tư đều sinh kết quả tốt. Trong gia đình, không phải mọi lo lắng tốn phí của gia đình đều đưa đến việc đưa con thành đạt. Nhiều gia đình thất bại khi con mình đi vào con đường ăn chơi, hút xách, trộm cướp... Cứ nhìn vào tin tức hằng ngày sẽ thấy điều đó : rất nhiều người trẻ phạm tội cướp của, giết người, ...

Đàng khác, nếu chúng ta nhìn vào những clip quay lại cảnh nhiều em học sinh còn rất trẻ vấp đánh và luôn miệng chửi một em học sinh khác cách dã man, chúng ta thấy tình hình trở nên nghiêm trọng. Nghiêm trọng vì hình như các em coi việc dùng bạo lực để giải quyết các xung đột là chuyện bình thường. Nghiêm trọng vì khi dùng bạo lực đã mặc nhiên cho rằng luật ở nơi kẻ mạnh. Kẻ mạnh có quyền áp đặt ý của mình, cách giải quyết của mình cho người yếu. Mạnh có thể do mình khỏe hơn người khác nhưng mạnh cũng có thể là do nhóm mình đông hơn người khác, nhóm khác : nhóm yếu sẽ bị nhóm mạnh trấn áp. Cách làm đó khiến gia đình và xã hội bất ổn. Đối với người công giáo thì nguyên tắc mạnh được yếu thua nghịch với lời Chúa mời gọi sống yêu mến. Phải chăng đây mới là lo âu lớn nhất của chúng ta đối với người trẻ ?



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

27/09/2020 CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

### TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,28-29)

**Suy niệm:** Con người có thể trả lời không với Thiên Chúa. May thay con người còn có khả năng thay đổi ý kiến. Nhờ đó, con người luôn luôn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng đó cũng là một khả năng thật đáng ngại. Bởi vì người ta có thể thưa: “Vâng, con sẽ đi làm vườn nho cho Cha” nhưng rồi lại không đi. Không phải chỉ một lần đồng ý với Chúa trong bí tích Rửa tội là đã nắm chắc được vào Nước Trời. Phải có thái độ sẵn sàng hoán cải, thưa “có” thay vì nói “không” với Chúa. Điểm thứ hai còn quan trọng hơn: Nói “có” mà thôi chưa đủ, còn phải lên đường thi hành ý muốn của Cha với thái độ tự do vâng phục của người con thảo. Vì không phải những ai nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, mà chỉ những người thi hành ý Chúa mới được vào thôi.

**Mời Ban:** Thiên Chúa muốn coi bạn như người con, và là người con trưởng thành, biết ý thức bổn phận của mình đối với Cha và mau mắn đảm nhận trách nhiệm ấy với tâm tình con thảo: vui vẻ tự nguyện chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của mình. Và nếu như có “lỡ” từ chối Ngài, Chúa vẫn cho bạn cơ hội để bạn bắt đầu lại: Bạn hãy mau mắn rút lại lời nói “không” tai hại ấy và làm hoà với Chúa bằng cách “đi làm vườn nho” cho Ngài.

**Chia sẻ:** Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà với anh em.

**Sống Lời Chúa:** Trước khi đi ngủ, bạn đừng quên giục lòng ăn năn tội để làm hoà với Chúa.

**Cầu nguyện:** Đọc kinh *Ăn Năn Tội*.



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Thư Bộ giáo lý đức tin về việc săn sóc người cuối đời.**

Sáng thứ Ba, 22/9/2020, Bộ giáo lý đức tin đã công bố một Thư quan trọng về “việc chăm sóc những người ở trong giai đoạn nguy kịch và cuối đời”. Thư dài 26 trang (13.055 từ) mang tựa đề: Người Samaritano nhân lành, được Bộ giáo lý Đức tin thông qua ngày 29/1/2020, rồi được ĐTC Phanxicô phê chuẩn, ngày 25/6/2020.

Trong Văn kiện dài này, Bộ giáo lý đức tin nhấn mạnh rằng “Không thể chữa lành được” (incurabile), không bao giờ có nghĩa là “Không thể săn sóc”, (incurabile). Đây chính là chìa khóa để hiểu Thư “Người Samaritano nhân lành” mà Bộ vừa công bố, đứng trước sự lạc hướng của lương tâm nhiều người ngày nay về giá trị sự sống, cũng như trước những cuộc tranh luận trong dư luận quần chúng, quá nhiều khi bị ảnh hưởng vì một vài trường hợp đau thương mà báo chí nói đến.

Bộ giáo lý đức tin tái khẳng định rằng “giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người là một chân lý nền tảng của luật luân lý tự nhiên và là nền tảng thiết yếu của trật tự pháp lý”. Vì thế, “không thể chọn lựa trực tiếp kết liễu mạng sống của một người, dù đương sự yêu cầu”. “Bất kỳ sự cộng tác chính thức hoặc thể lý trực tiếp vào hành vi kết liễu như thế, đều là tội nặng..., mà không một quyền bính nào có thể áp đặt hoặc cho phép một cách hợp pháp”. Huấn quyền của Hội Thánh vẫn luôn phủ nhận mọi hình thức làm cho chết êm dịu hoặc giúp tự tử, và cũng quả quyết rằng việc tiếp tục cung cấp nước và lương thực cho người hôn mê nặng, là những hỗ trợ sinh tử cho bệnh nhân và không thể loại bỏ để chấm dứt sự sống của họ. Giáo hội vẫn luôn dạy không được “miệt mài trị liệu” cho bệnh nhân đứng trước cái chết gần kề và không thể tránh được. Trong những trường hợp đó, được phép quyết định từ bỏ những biện pháp trị liệu chỉ kéo dài sự sống một cách bấp bênh và cơ cực.

Vì thế Thư của Bộ giáo lý đức tin tái khẳng định các điều đã được các vị Giáo hoàng gần đây tuyên dạy và được coi là cần thiết, đứng trước nhiều luật lệ của các nước ngày càng thảo thức, lỏng lẻo về vấn đề này. Những điểm mới của Văn kiện là nhấn mạnh chiều kích mục vụ, liên quan đến việc đồng hành và săn sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời: việc chăm sóc những người ấy không bao giờ được thu hẹp vào khía cạnh y khoa mà thôi, nhưng còn cần có sự hiện diện để đồng hành với họ trong tình thương mến, cần những biện pháp chữa trị thích hợp và tương xứng, cần sự trợ giúp về tinh thần. Bộ cũng đặc biệt nhắc đến gia đình, họ cần được giúp đỡ và cần những phương tiện thích hợp. Nhà nước cần nhìn nhận chức năng xã hội hàng đầu và cơ bản của gia đình, vai trò không thể thay thế được của gia đình, cả trong lãnh vực này, và dành những tài nguyên và cơ cấu cần thiết để nâng đỡ gia đình trong việc săn sóc thân nhân bị bệnh ở giai đoạn cuối. Ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, nhà thương vẫn còn là một đặc ân của một thiểu số và nhiều khi ở nơi xa xôi.

Trong phần kết luận, Bộ giáo lý đức tin khẳng định rằng: “Giáo hội học nơi người Samaritano nhân lành việc săn sóc bệnh nhân cuối đời và qua đó, tuân hành giới răn về hồng ân sự sống, đó là: “tôn trọng, bảo vệ, yêu mến và phục vụ sự sống, mỗi sự sống con người”. Tin mừng sự sống là một tin

mừng cảm thương và thương xót được gửi đến con người cụ thể, yếu đuối và tội lỗi, để nâng họ lên, duy trì họ trong đời sống ơn thánh, và nếu có thể, chữa lành họ khỏi mọi vết thương có thể”.

“Tuy nhiên, không phải chỉ chia sẻ đau khổ, nhưng còn cần phải “đìm mình” trong những hoa trái màu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô để chiến thắng tội lỗi và sự ác, không quên rằng nơi chính Thiên Chúa có ý chí “loại bỏ lâm than của tha nhân như thể của chính mình”. Nhưng sự lâm than lớn nhất hệ tại thiếu hy vọng đứng trước cái chết. Niềm hy vọng này được loan báo từ chứng tá Kitô; chứng tá này, để được hữu hiệu, phải được sống trong đức tin, với sự can dự của tất cả mọi người, thân nhân, y tá, bác sĩ, và việc mục vụ của giáo phận, cũng như các nhà thương Công giáo được mời gọi trung thành sống nghĩa vụ đồng hành với các bệnh nhân trong mọi giai đoạn của bệnh tật, đặc biệt là trong các giai đoạn nguy kịch và cuối đời”.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### ❖ **Chúc mừng bốn mạng Giáo khu 4, ca đoàn Têrêsa và ca đoàn Thiếu Nhi.**

- Ngày 1.10, Giáo Hội mừng lễ Thánh Têrêsa Hải Đồng Giêsu, bốn mạng Giáo khu 4 và Ca đoàn Têrêsa.
- Ngày 4.10, Giáo Hội mừng lễ các Thiên Thần Hộ Thủ, bốn mạng Ca đoàn thiếu nhi.

Giáo xứ xin được chúc mừng Giáo Khu 4, ca đoàn Têrêsa và ca đoàn thiếu nhi nhân ngày bốn mạng. Xin Chúa qua lời bầu cử của các thánh quan thầy ban cho từng người được dư tràn ơn Chúa, luôn tìm thấy niềm vui và hăng say trong đời phục vụ.

### ❖ **Lễ trung thu**

1.10 là tết trung, Giáo xứ sẽ có thêm 1 thánh lễ nữa để cầu nguyện cho các em thiếu nhi vào lúc 18g30, và sau thánh lễ này các em sẽ vui chơi, ăn tối tại hội trường giáo xứ. Xin quý phụ huynh thu xếp thời gian cho các em được tham dự thánh lễ và hưởng ứng sinh hoạt thiếu nhi này.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Thành:** 200kg gạo. **Bà Tần:** 5.500.000đ.